



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๑๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๐๑	๐๓๐๑๐๐๔	นายณัฐภูมิ ธรรมสาร
๑๐๐๐๒	๐๓๐๑๐๐๕	นางสาวเพชรไพลิน คลิ่งบัวทอง
๑๐๐๐๓	๐๓๐๑๐๐๖	นายชลประพัฒน์ ผลมะขาม
๑๐๐๐๔	๐๓๐๑๐๐๘	นางสาวนภัสสร ลอยใส

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะ

วันและเวลาประเมิน	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมิน
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัว ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)	นักทรัพยากรบุคคล	๑๐๐๐๑ ๑๐๐๐๒ ๑๐๐๐๓ ๑๐๐๐๔	ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM ชั้น ๑ กรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน แสดงต่อกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะถูกกรรมการฯ ตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้

### ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น

#### ๓.๑ ความรู้และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้และประสบการณ์จากการตอบคำถามเฉพาะตำแหน่ง และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

#### ๓.๒ ความสามารถ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบคำถาม หรือการแก้ปัญหา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

#### ๓.๓ บุคลิกภาพและลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ อุปนิสัย แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน

#### ๓.๔ ทักษะที่มีต่อการทำงานด้านสังคม (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)

เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทักษะที่มีต่อการทำงานด้านสังคม ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เหตุผลและความสนใจที่สมัครเข้ารับการประเมิน

### ๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

### ๕. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ([www.dep.go.th](http://www.dep.go.th)) หัวข้อสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ